

สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ เคลียร์ถนนก่อนสงกรานต์ ถึง สารพันปัญหา-สารน่ารู้?

ก่อนช่วงเทศกาลเดินทางสงกรานต์ อยากฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงถนนสาย 304 ที่จะมีการใช้งานเดินทางไปภาคอีสาน นครราชสีมา ผ่านสายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ให้เร่งปรับปรุงถนนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเดินทางของประชาชน

เพราะเส้นทางนี้เท่าที่เห็น ช่วงระหว่าง อ.พนมสารคาม ไปยัง อ.กบินทร์บุรี หลายจุดที่มีการขยายเส้นทางดูจะยังไม่แล้วเสร็จ ที่จริงเห็นการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำไมไม่เร่งทำให้เสร็จเสียที นี่ขนาดเป็นช่วงปกติ โรคโควิดทำให้คนไม่ค่อยเดินทาง ยังมีปัญหาการจราจรล่าช้า เพราะการก่อสร้าง ช่วงเทศกาลจะดูไม่จืดเลย.

ธนบูรณ์ ศรีมหาโพธิ์

ตอบ คุณธนบูรณ์

ในช่วงหลังมานี้ถนนทางหลวงหมายเลข 304 เส้นทางสายนี้ได้รับความนิยมในการใช้เดินทางในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ เป็นอีกทางเลือกสู่ภาคอีสาน อีสานใต้ เพื่อเลี่ยงรถติดบนถนนมิตรภาพ

แต่แน่นอนในช่วงเทศกาล การสัญจรเดินทางมากทำให้หลายปีหลังมานี้มีปัญหาอุบัติเหตุ และผู้สัญจรต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นบ้างก็ถนนสายสระแก้วหรืออุบลราชธานีไปยังบุรีรัมย์ ที่จริงก็มีทางเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้นแล้วสำหรับคนในพื้นที่อีสานใต้แต่เรื่องที่แสดงความเห็นหวังมากที่ต้องฝากให้กรมทางหลวงที่รับผิดชอบในพื้นที่ถนนสาย 304 ในบริเวณที่แจ้งที่ถัดมาข้างต้นนี้ ช่วยเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

หากการก่อสร้างไม่ทันอย่างน้อยๆก็ต้องเคลียร์เรื่องอุปสรรคก่อสร้าง ไม่ให้เกิดขวางเส้นทางจราจร!

ชัย เสดเดอร์

- ฝากเคลียร์ถนนยอดนิยม ก่อนติดหนึบสงกรานต์
- ข่าวย้ำมือเท้าปาก-เริ่ม! ม.มหิดลค้นพบสารสกัด
- เห็ดเผาะฝ้ายยับยั้งเชื้อ ภาพกิจกรรม

■ สารสกัด “เห็ดเผาะฝ้าย” ยับยั้งไวรัสมือเท้าปาก-เริ่ม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดค้นพบสารสกัดจาก “เห็ดเผาะฝ้าย” มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคมือเท้าปากและเริ่ม เตรียมพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใช้ในประเทศและส่งออก

“เห็ดเผาะ” หรือ “เห็ดถอบ” เป็นเห็ดในวงศ์ Diplostaceae ดอกอ่อนมีลักษณะกลมเมื่อแก่ดอกจะบานออกคล้ายดาว พบในภาคเหนือและภาคอีสาน ในภูมิอากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะในช่วงเข้าฤดูฝน เป็นที่นิยมและมีราคาสูง

ที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้วงศ์ยาง (ยางนา) เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือผืนป่า ซึ่งเห็ดเผาะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในรากของต้นยางนาและทำให้ต้นยางนาเจริญเติบโตได้ดีด้วย

ตามภูมิปัญญาชาวบ้านเห็ดเผาะมีสรรพคุณหลากหลาย ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง รักษาอาการไข้ใน ช่วยป้องกัน โรคฉี่หนู โรค ป้องกันและยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดี และจากหลาย

การอักเสบ ด้านอนุคลีโอสิส กระตุ้นภูมิคุ้มกันยับยั้งมะเร็ง และฆ่าไวรัสก่อโรคฉี่หนูโรค

โดยเห็ดเผาะที่พบมากตามธรรมชาติไทย มีทั้ง “เห็ดเผาะหนึบ” ซึ่งมีรสชาติกรุบกรอบ หอมอร่อย นิยมนำมาทำอาหาร และ “เห็ดเผาะฝ้าย” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันแต่มีรสชาติไม่อร่อย กลิ่นที่ไม่ชวนรับประทานทว่ามากด้วยสรรพคุณทางยาจากการค้นพบโดยอาจารย์แพทย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุเคมีภัณฑ์และไวรัสวิทยา พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคหลายชนิด ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคเริ่ม

ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการถ่วงดุลทางอิมมูโนโดยีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ระบุว่า ขณะนี้ได้ร่างเอกสารทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล โดยก่อนนี้ได้จดสิทธิบัตรแล้วที่ประเทศจีน และเตรียมต่อยอดพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ป้องกันหรือลดความรุนแรงโรคมือเท้าปากเป็นครั้งแรกของโลก คาดจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหลายพันล้านบาท

การค้นพบสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคจาก “เห็ดเผาะฝ้าย” สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ประเภทเจลล้างมือ เจลสำหรับช่องปากหรือครีมทาแผลที่ติดเชื้อ สามารถนำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ควบคุมโรคมือเท้าปากในเด็กจุดความกังวลให้กับกลุ่มผู้ปกครอง อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะเห็ดเผาะฝ้ายเสริมรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยได้อีกด้วย!

ชัย เสดเดอร์

■ ภาพกิจกรรมเสวนา

ภาพกิจกรรมนพ.เกตุ ลิ้มทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



งานวิจัยพบว่า มีสารสำคัญประกอบด้วย พอลิแซ็กคาไรด์ สารเทอร์ปีน สเตียรอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และเฮเทอโรไซคลิก ที่มีสรรพคุณต้าน

ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ และ รศ.พญ.ดารินทร์
ขอไฮไลท์กลุ่มร่วมเสวนา “แนวทางการรักษาแบบ



ป้องกันสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงแนวทางการรักษาแบบป้องกัน (Prophylaxis treatment) สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ที่บริเวณลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วัน.

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th